

TRANG THÔNG TIN ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: “**Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chấp nhận chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đồng bằng Sông Cửu Long**”.

Ngành: Quản lý Kinh tế, Mã số: 9310110

Họ và tên NCS: Lương Nguyễn Duy Thông, Mã số NCS: 101042102

Người hướng dẫn: **PGS, TS. Diệp Thanh Tùng**

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tính mới của luận án được thể hiện qua 03 nội dung:

Thứ nhất, Khách thể là nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến “chấp nhận CDS” và chủ thể là DNNNN tại ĐBSCL (Tại Việt Nam đã có một vài nghiên cứu liên quan đến “chấp nhận CDS”. Nhưng chỉ nghiên cứu ở các đối tượng như: Doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp bán lẻ, doanh nghiệp tại TPHCM, doanh nghiệp logistics)

Thứ hai, Nghiên cứu khám phá vai trò của yếu tố “công nghệ tài chính” có ảnh hưởng đến “chấp nhận CDS” (Yếu tố quan trọng trong vấn đề lưu thông tiền tệ của nền kinh tế số mà chưa được kiểm chứng khoa học qua các tổng quan nghiên cứu trước bao gồm cả trong và ngoài nước. Đồng thời đặc thù rất riêng của ĐBSCL với thói quen sử dụng tiền mặt trong thương mại của người dân và doanh nghiệp từ rất lâu. Việc nghiên cứu vai trò của yếu tố “công nghệ tài chính” có ảnh hưởng như thế nào đến “chấp nhận CDS” DNNVV ĐBSCL đảm bảo tính mới cả về mặt lý thuyết và thực tiễn).

Thứ ba, Mô hình nghiên cứu của luận án này tích hợp các yếu tố có tác động trực tiếp và có yếu tố tác động gián tiếp được kế thừa khung lý thuyết TOE đồng thời kết hợp với mô hình TAM2 “chấp nhận công nghệ” với 02 yếu tố cảm nhận dễ sử dụng và cảm nhận tính hữu ích được tích hợp vào mô hình nghiên cứu (Các mô hình nghiên cứu trước chủ yếu là nghiên cứu mối quan hệ tác động trực tiếp. Có một nghiên cứu mô hình tác động gián tiếp, nhưng chỉ nêu về bối cảnh tác động không nêu cụ thể từng yếu tố tác động).

<p align="center">Ý kiến người hướng dẫn khoa học</p>	<p align="center"><i>Ngày tháng 2 năm 2024</i> Nghiên cứu sinh</p>
<p align="center">PGS, TS. Diệp Thanh Tùng</p>	<p align="center">Lương Nguyễn Duy Thông</p>